



# การรอดของสมาชิกสหกรณ์ภาคเกษตร



นิภา แจงทองค์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1

สหกรณ์การเกษตรแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอุทัยธานี เป็นสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจด้านสินเชื่อ จัดหาสินค้ามาจำหน่าย และรวบรวมผลผลิต สมาชิกของสหกรณ์ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่จะปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง สับปะรด เป็นต้น สมาชิกจึงมีรายได้เพียงทางเดียว หากปีไหนเกิดภัยแล้งหรือพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ รายได้ของสมาชิกมีไม่เพียงพอที่จะนำเงินมาชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ได้ จนทำให้เกิดเป็นลูกหนี้ผิดนัดการชำระหนี้ และต้องมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้เงินให้กู้

เมื่อสหกรณ์เข้าร่วมโครงการอบรมสอนแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน กับบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี สหกรณ์จึงให้สมาชิกที่เข้ารับการอบรมบางส่วนจำนวน 80 คน นำร่องในการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โดยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่เข้ารับการอบรม ครูบัญชีอาสาของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี เป็นผู้ไปติดตามการจัดทำบัญชีของสมาชิก เมื่อนำข้อมูลของสมาชิกมาวิเคราะห์แล้ว พบว่า รายรับของสมาชิกไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ผู้เขียนบทความได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการของสหกรณ์ นอกจากจะแนะนำเรื่องการเงินการบัญชี ให้กับสหกรณ์แล้ว ยังได้ช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้สหกรณ์หาอาชีพเสริมให้กับสมาชิกในเรื่องของการปลูกไม้ผล พืชผัก ที่ให้สมาชิกมีรายได้ทั้งปี เช่น ปลูกผัก ปลูกไม้ผลที่ออกผลแบบทั้งปีหรือที่เรียกว่าพันธุ์ทวาย เช่น มะม่วงโชคอนันต์ มะม่วงเบาใต้ มะม่วงสามฤดูเปรี้ยว มะม่วงสามฤดูมันกร่องทวาย ฝรั่ง เป็นต้น





ต่อมาคณะกรรมการบางส่วนของสหกรณ์เข้ารับการอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และได้นำโครงการนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการของสหกรณ์มีมติให้สมาชิกของสหกรณ์ที่สนใจอาชีพเสริมในการทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสมัครเข้าร่วมโครงการกับสหกรณ์ได้ โดยสหกรณ์จะเป็นผู้จัดหาพันธุ์ไม้ผล พืชผัก และปุ๋ยให้กับสมาชิก สหกรณ์เน้นการปลูกไม้ผล พืชผักแบบปลอดสารพิษ เพราะประชาชนส่วนใหญ่สนใจเรื่องสุขภาพของตนเองมากขึ้น และสหกรณ์ดำเนินการจัดอบรม เรื่อง การปลูกพืชผักปลอดสารให้กับสมาชิก เชิญวิทยากรหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาบรรยายให้ความรู้กับสมาชิก และมีการตรวจแปลงก่อนที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิต

สมาชิกของสหกรณ์ที่ผลิตพืชผลปลอดสารพิษ สหกรณ์ให้ลงชื่อไว้กับสหกรณ์ เพราะจะรับซื้อไว้ทั้งหมด และสหกรณ์จะนำไปขายตามตลาดที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดไว้ให้ขายในตลาดของโรงพยาบาล

เมื่อมีข่าวแพร่หลายออกไปว่าสหกรณ์การเกษตรแห่งนี้ มีพืชผัก ไม้ผลที่ปลอดสารพิษ มีลูกค้าหลายรายสนใจเข้ามายังสหกรณ์ เช่น ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัด สั่งสินค้าเข้าไปขายในร้านค้าของตนเองและทำอาหารให้คนใช้รับประทาน เป็นต้น โดยการสั่งสินค้าจะเป็นการสั่งจองล่วงหน้า ต้องการพืชผักชนิดใด กำหนดส่งวันที่เท่าไร สหกรณ์จึงจัดทำหนังสือบันทึกข้อตกลงกับลูกค้าแต่ละราย และจัดสรรให้สมาชิกที่ลงชื่อเข้าร่วมโครงการฯ นำไปผลิตตามที่ลูกค้าต้องการ

จากโครงการดังกล่าว ปัจจุบันมีสมาชิกของสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ มากขึ้น ทำให้สหกรณ์ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้เงินให้กู้เป็นไปตามกำหนด ลูกหนี้ผิดนัดจึงมีลดลง ส่วนหนึ่งมาจากบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพนั่นเอง

[บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล]

